



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ศธ. ผุดไอเดียเลี้ยงเลื่อนชั้นครูจากแท็บเล็ต



'สุชาติ' ผุดไอเดีย เลื่อนชั้นครูจากแท็บเล็ต หากร.ร.ใดปั้นเด็กเรียนดี
ขึ้นได้จากการใช้แท็บเล็ต ให้นำผลงานดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา
เลื่อนชั้น

9 มี.ค.55 ศ.ดร. [สุชาติ ธานีธรรม](#) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผย
ผ่าน Video Conference ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตทั่วประเทศว่า แม้ว่า การจัดซื้อเครื่อง
แท็บเล็ตจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งกำลังดำเนินการ

อยู่ แต่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะดูเกี่ยวกับการจัดหาเนื้อหาหลักสูตรที่จะบรรจุไว้ในเครื่องแท็บเล็ตและแจกไปยังโรงเรียน

ซึ่งขณะนี้ ศธ.มีแนวคิดว่าจะจัดหามาเพิ่มให้กับเด็กม.1 ได้ใช้แท็บเล็ตด้วย แต่อยู่ระหว่างการหางบประมาณ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ศธ.ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆสามารถจัดหาหรือจัดซื้อแอปพลิเคชันการเรียนรู้ต่างๆมาโหลดเข้าไปในแท็บเล็ตเพิ่มเติมได้ นอกเหนือจากหลักสูตรหลักที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำไปแล้ว

“เรื่องของการเรียนรู้เราไม่ยากให้เป็นการเป็นการบังคับ เพราะบางครั้งหลักสูตรหลักที่ สพฐ. จัดให้อาจจะไม่ดีพอ หรือ แอปพลิเคชันที่ส่วนกลางใส่ไปให้อาจจะสู้แอปพลิเคชันใหม่ๆไม่ได้ ก็นำมาเรียนเพิ่มเติมความรู้เข้าไปเสริมควบคู่ไปกับหลักสูตรกลาง ซึ่งเราก็เปิดให้โรงเรียนสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้เอง โดยโรงเรียนจัดซื้อเองและตั้งงบประมาณมา ในส่วนของกระทรวงก็จะประสานให้ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. นำแอปพลิเคชันความรู้ต่างๆมาไว้ในเว็บไซต์เพื่อเปิดให้โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เอง ก็อยากให้แต่ละโรงเรียนแข่งกันหาแอปพลิเคชันดีๆมาสร้างความรู้ให้เด็ก

ในส่วนของการใช้แท็บเล็ตของเด็ก ศธ.จะให้เด็กป.1 ยืมใช้เรียนไปก่อน 1 ปี แล้วให้กลับมาตรวจเช็คสภาพว่ายังอยู่ดีหรือไม่ จากนั้นปีที่ 3 ก็จะเป็นสมบัติส่วนตัวของเด็กไปเลย เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่ถึง 3,000 บาท” ศ.ดร.สุชาติ กล่าว

ศ.ดร. สุชาติ กล่าวอีกว่า หากโรงเรียนไหนและครูคนใดสามารถทำให้เด็กมีผลการเรียนดีขึ้นจากการใช้ [แท็บเล็ต](#) ก็จะนำผลงานดังกล่าวมาประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ตำแหน่งของครูและผู้บริหารแต่ละระดับโรงเรียนไปถึงเขตพื้นที่การศึกษา และทำให้ไม่ต้องไปมีปัญหามือเหมือนเมื่อก่อนที่จะเลื่อนขั้นแต่ละครั้งก็จะต้องมีการสัมภาษณ์ ซึ่งหวังว่าการทำผลการเรียนเด็กมาประเมินก็จะกระตุ้นดีศรีของโรงเรียนและครูให้สามารถยืนยิดอกได้ ไม่ต้องถูกว่าและกล่าวหาว่าใช้วิธีสกปรกในการเลื่อนขั้น ส่วนนี้ก็จะทำให้ศธ.มีความโปร่งใสมากขึ้นด้วย